

CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy

đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của các đồng chí trong thời gian qua, mong muốn trên cương vị công tác mới các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, vận dụng kinh nghiệm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị các cơ

quan, đơn vị đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Đỗ Quý Phương, Phó Giám

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

chéo méo, xen kẽ trong khu dân cư cụ thể để bảo đảm tính pháp lý và thống nhất trong việc chỉ đạo thực hiện. Phân tích làm rõ thực trạng khu dân cư trên địa bàn tỉnh, để xuất tiêu chí, quy định thực hiện việc quy hoạch đất ở đối với diện tích đất nhỏ, chéo méo, xen kẽ trong khu dân cư để UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thống nhất, hiệu quả, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về đất đai, quy phân tạo nguồn lực cho các địa phương xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo dự thảo lần 1 quy định về chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn đến năm 2025. Theo dự thảo, các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế sẽ được hưởng chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ đối với các dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung

của khu chức năng, hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề truyền thống, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm... Các chính sách ưu đãi được áp dụng cho nhà đầu tư như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất và các ưu đãi khác theo quy định của nhà nước áp dụng đối với địa bàn Khu kinh tế. Ngoài ra, các dự án đầu tư còn được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ khác của tỉnh theo quy định. Các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế gồm: Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế; các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên; các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, du lịch, sản xuất hàng thủ công, sản phẩm văn hóa, dân tộc truyền thống; đầu tư cho đầu tư về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ đối với các dự án đầu tư xây dựng của nhà nước. Cũng theo dự

thảo, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định chính sách khuyến khích đầu tư riêng đối với các dự án mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, nộp ngân sách lớn, thân thiện với môi trường.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về phương án áp dụng mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đào tạo lao động và kết cấu, bố cục, thuật ngữ trong dự thảo, xác định nguồn lực, những cần cơ đưa ra mức hỗ trợ, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trong xây dựng dự thảo quy định. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thu về công nghiệp chế biến, chế tạo có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên; các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, du lịch, sản xuất hàng thủ công, sản phẩm văn hóa, dân tộc truyền thống; đầu tư cho đầu tư về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ đối với các dự án đầu tư xây dựng của nhà nước. Cũng theo dự

nghe phải xây dựng cơ chế ưu đãi, mức hỗ trợ cao nhất theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ và tỉnh cũng có chính sách ưu đãi riêng cho Khu kinh tế. Nội dung ưu đãi cần nghiên cứu xây dựng có trọng tâm, thiết thực, hấp dẫn nhà đầu tư như về đất đai, hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, xử lý nước thải. Các số, ngành góp ý, xây dựng chi tiết hơn về nội dung, thể thức, kết cấu của dự thảo quy định bảo đảm ngắn gọn, chặt chẽ, dễ hiểu, tính quy phạm pháp luật và tính thực thi, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội và nhu cầu của tỉnh.

Sáng ngày 8/4, tại huyện Thái Thụy, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung để triển khai dự án nâng bãi ổn định để biến số 8 huyện Thái Thụy từ k26+700 đến k31+700 kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp, dịch vụ. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự án nâng bãi ổn định để biến số 8 từ k26+700 đến k31+700 huyện Thái Thụy kết

hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp, dịch vụ có quy mô sau khi điều chỉnh là 188ha, trong đó 151,7ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 14,6ha diện tích rừng và 21,6ha diện tích đất khác. Để thực hiện dự án sẽ phải thu hồi 151,7ha nuôi trồng thủy sản của 355 hộ dân thuộc xã Thụy Xuân và xã Thụy Hải, liên quan đến việc làm của 896 lao động...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để dự án sớm được triển khai, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với UBND huyện Thái Thụy xây dựng tài liệu tuyên truyền, phát xuống các địa phương để người dân hiểu, đồng tình ủng hộ dự án. Tài liệu tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, trong đó phải chỉ rõ phạm vi cụ thể, mục đích, đánh giá tác động môi trường của dự án... Đối với một số kiến nghị của người dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Thái Thụy kiểm tra, rà soát để trả lời người dân trong thời gian sớm nhất.

DỪNG VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Trong thời gian chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161 của Chính phủ và chưa có văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thay thế 2 thông báo 964 và 802 tạm dừng tất cả các trường hợp tuyển dụng viên chức, điều chuyển công chức, viên chức từ đơn vị sự nghiệp sang các cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan hành chính nhà nước.

Địa lý là môn thi thứ ba, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020



Học sinh Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy).

Ngày 8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố môn thi thứ ba, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020. Theo đó, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn thì theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút, năm nay các thí sinh sẽ thi thêm môn Địa lý cũng theo hình thức tự luận và thời gian làm bài là 60 phút.

Theo kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học tới là 15.775 học sinh. Cụ thể, Trường THPT Nam Tiến Hải có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất với 675 học sinh; các trường: THPT Quỳnh Côi, THPT Quỳnh Thọ, THPT Phú Đức, THPT Bắc Đông Quan, THPT Đông Thụy Anh, THPT Tây Tiến Hải, THPT Nguyễn Trãi, THPT Lê Quý Đôn và THPT Nguyễn Đức Cảnh có chỉ tiêu tuyển sinh cao với 630 học sinh/trường. Một số trường có chỉ tiêu tuyển sinh thấp như: THPT Phạm Quang Thắm (315 học sinh), THPT Bình Thanh, THPT Mê Linh (405 học sinh). Thời gian diễn ra kỳ thi trong hai ngày 7 - 8/6. Riêng đối với Trường THPT Chuyên Thái Bình, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 - 2020 là 475 học sinh, ngày thi là 26 - 27/5.

Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS sẽ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Riêng các trường THCS chất lượng cao như: Lương Thế Vinh (thành phố Thái Bình), Phạm Huy Quang (Đông Hưng), Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy), Lê Quý Đôn (Kiến Xương) và 14/10 (Tiên Hải) thực hiện tuyển sinh theo phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

ĐĂNG ANH

Quý nhân đạo các cấp hội chữ thập đỏ đạt trên 25 tỷ đồng

Sáng ngày 8/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau nửa nhiệm kỳ hoạt động, các cấp hội chữ thập đỏ đã tổ chức thăm hỏi, tặng 3.950 suất quà cho người nghèo, đối tượng chính sách trị giá 1,65 tỷ đồng; 600 địa chỉ được hỗ trợ gạo thường xuyên, đạt 60% chỉ tiêu Đại hội. Hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài PTTH Thái Bình tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường" tiếp nhận được 1,85 tỷ đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội và các tổ chức thành viên đã vận động các nhà hảo tâm xây mới và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà tình thương với tổng trị giá 50 tỷ đồng, duy trì và phát triển các dự án hỗ trợ bà sinh sản cho người nghèo đạt 5,8 tỷ đồng. Các cấp hội tổ chức được 85 cuộc hiến máu tình nguyện với 26.500 đơn vị máu được thu nhận. 100% cơ sở hội có ít nhất 1 địa chỉ tiếp quỹ các cấp hội quản lý trên 25 tỷ đồng, đạt 100,4% chỉ tiêu Đại hội.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt 10 chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đặt ra trong đó chú trọng các chỉ tiêu chưa hoàn thành như: nâng cao năng lực hoạt động hội có 100% cán bộ hội và thu nhập tình nguyện viên chữ thập đỏ. Thực hiện tốt phong trào "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", bảo đảm có ít nhất 1 địa chỉ được hỗ trợ thường xuyên; 100% hội cơ sở thành lập ít nhất 1 đội tình nguyện viên hoạt động hiệu quả.

THU HOÀI

Ra quân xử lý xe vận tải hành khách vi phạm

Sáng ngày 8/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải ra quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra, xử lý các vi phạm đối với xe ô tô vận tải hành khách trên địa bàn.

Đợt cao điểm lần này được thực hiện từ ngày 8/4/2019 đến ngày 20/4/2019; tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm như: xe vận tải hành khách không có phù hiệu (xe dùi), xe chạy hợp đồng không đúng quy định (xe trả hình), xe chạy trái luồng tuyến, đứng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Ngày trong buổi sáng ra quân, lực lượng chuyên ngành đã phát hiện, nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm lỗi đón, trả khách không đúng quy định; đồng thời, lập biên bản xử phạt lỗi đi không đúng lộ trình đối với xe khách 15B-033.76, vận chuyển xe Cầu Rào, Hải Phòng đến bến xe Bông Tiên, xã Vũ Tiến, Vũ Thư và xe khách 17B-009.36 chạy tuyến bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông đến bến xe thành phố Thái Bình.

NGUYỄN TÙNG

HUNG HÀ Tiêu hủy trên 14.600 con lợn

Đến hết ngày 6/4, huyện Hưng Hà có 29 xã, thị trấn có lợn bị ốm chết. Riêng trong ngày 6/4 toàn huyện có 20 xã có lợn ốm, chết, phải tiêu hủy 588 con. Hiện nay, toàn huyện đã tiêu hủy trên 14.600 con lợn với tổng trọng lượng trên 960.000kg. Các địa phương trong huyện đã sử dụng hơn 8.800 lít hóa chất và gần 562.000kg vôi bột để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đồng thời tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

MAI THÚ

CẦN CÓ THÊM CƠ CHẾ...

(Tiếp theo trang 1)

cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp trong đó có việc đưa máy cấy vào thay thế phương pháp cấy tay, gieo thẳng nhằm giải phóng sức lao động cho nông dân, nâng cao năng suất lao động và bảo vệ môi trường. Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phục vụ nông nghiệp đầu tư mở rộng quy mô

sản xuất, kinh doanh, nâng cao doanh thu trong thời gian tới. Muốn thực hiện được việc đó, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành, nhất là gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong từng khâu sản xuất đến từng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường và

nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, tích cực xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm của mình. Các doanh nghiệp cũng cần phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, phổ biến, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân để họ làm chủ các loại máy móc nông nghiệp hiện đại, phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Nhằm giúp nông dân tiếp thu tốt chủ trương cơ khí hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các số, ngành, đơn vị liên quan sớm nghiên cứu, báo cáo đánh giá toàn diện về thực trạng, nhu cầu sử dụng máy móc nông nghiệp trong tình hình

nay, nhất là về máy cấy. Thực hiện việc kiểm nghiệm chất lượng, chứng nhận chất lượng máy móc, đánh giá khả năng phù hợp của từng loại máy móc với điều kiện sản xuất nông nghiệp ở Thái Bình làm cơ sở để tham mưu UBND tỉnh những cơ chế, chính sách thiết thực hỗ trợ, khuyến khích nông dân đưa máy móc vào các khâu sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và cơ cấu lại ngành Nông nghiệp của tỉnh đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

CHỈ THỊ...

(Tiếp theo trang 1)

công bố hợp quy và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các số, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện các quy định về lĩnh vực vật liệu xây dựng của các số, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoặc trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thực hiện nghiêm việc xóa bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng không nung và gạch chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;
- Thông báo đến các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò nung tuynen trong khu vực đô thị (thành phố,

thị trấn) được hoạt động đến hết năm 2020; các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò nung tuynen nằm ngoài khu vực đô thị được thực hiện xuất, tiêu thụ của các đơn vị công nghệ tiên tiến với điều kiện phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh; có nguồn nguyên liệu được khai thác hợp pháp;

Việc cải tạo, chuyển đổi công nghệ phải theo hướng đảm bảo lò tuynen sản xuất theo công nghệ tiên tiến, mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao, tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo quy định; khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu thay thế không dùng nguyên liệu đất sét;

Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh công nghệ chính của dự án, nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư (quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) và thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định của Nhà nước;

- Đôn đốc, hướng dẫn và yêu cầu các nhà máy gạch tuynen thuộc địa bàn quản lý (cả trong và ngoài khu vực đô thị, thành phố, thị trấn) lập đề án sắp xếp lại sản xuất và chuyển đổi dần sang sản xuất vật liệu xây dựng không nung hoặc các loại sản phẩm khác; các nhà máy gạch tuynen nằm ngoài đô thị nếu không chấp thuận lập đề án chuyển đổi theo yêu cầu trên thì khi hết thời hạn thuê đất Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không cho phép gia hạn thời gian thuê đất;
- Thực hiện quản lý vật liệu

xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt của Chính phủ và của tỉnh; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất, tiêu thụ của các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng thuộc địa bàn quản lý; định kỳ báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chủ đầu tư các công trình xây dựng, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công, nhà thầu thi công

Thực hiện nghiêm việc kiểm soát chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng đưa vào công trình theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; yêu cầu đơn vị cung ứng hàng hóa vật liệu xây dựng thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật khác có liên quan;

Trong quá trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; người có thẩm quyền quyết định phê duyệt, cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định về sử dụng vật liệu xây dựng không nung vào các công trình xây dựng theo Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng.

3. Sở Xây dựng

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;
- Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này, các quy định của Nhà nước và

của tỉnh về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thanh tra chuyên ngành về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Cục Quản lý thị trường Thái Bình

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập lậu, nhái nhãn hiệu hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng lưu thông trên thị trường.

5. Chi cục Hải quan Thái Bình

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và số, ngành có liên quan trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định;

- Hàng năm hoặc đột xuất cung cấp cho Sở Xây dựng thông tin về chủng loại, số lượng, thương hiệu, xuất xứ và các thông tin liên quan về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Các số, ban, ngành có liên quan:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong sản xuất, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào công trình xây dựng theo quy định pháp luật;
- Thực hiện quản lý các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình đã được phê duyệt;